

ตัวบ่งชี้ที่ ๖

ผลของการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

กลุ่มตัวบ่งชี้	ด้าน	ชนิดของตัวบ่งชี้	น้ำหนัก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	การบริการวิชาการแก่สังคม	กระบวนการ + ผลลัพธ์	ร้อยละ ๗

ผู้รับผิดชอบ :

เจ้าภาพหลัก : ผปค.ศฝร.ภ.๙

เจ้าภาพร่วม : กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
เจ้าภาพหลัก พ.ต.ท.ทงศักดิ์ ฤวัลย์ธัญญา สว.ผปค.๑	ร.ต.อ.หญิง ประภาพรรณ คำพูด ผบ.มว.๑
เจ้าภาพรอง ร.ต.อ.สิทธิวิชัย วิชาติ อจ.(สบ๒)	ร.ต.อ.หญิง ชนิดาภา ณัฐศิษฏางกูร อจ.(สบ๑) ร.ต.ท.ปัญญาวัฒน์ บุญศรี รอง สว.๑ ร.ต.ท.สันต์ จันทะขารี อจ.(สบ๑)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

คำจำกัดความ

ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ทำหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจำของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางที่ใช้คำสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ

ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการสอนในหลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดนประจำปีหรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโตดรัมใหม่แบบสายกระต๊ากที่

โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้จัดทำขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของงานบริการวิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข /ลดปัญหาอาชญากรรม

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดทำขึ้น หรือดำเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา

ความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการป้องกันภัยอันตรายประเภทต่าง ๆ

กระบวนการ

ประเด็นการพิจารณา

๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

๒. มีการดำเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

๔. มีการนำผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการตามโครงการ

๕. มีการนำผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลลัพธ์

วิธีคำนวณ

ผลรวมจำนวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ _____ x ๑๐๐
จำนวนครูและอาจารย์และครูฝึกทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

ผลการดำเนินงาน

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๑	๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ หน่วยได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา	เอกสารหมายเลข ๑.๑ บันทึกการประชุมวางแผนการบริการชุมชน เอกสารหมายเลข ๑.๒ อนุมัติโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดฯ

	<p>และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานอาจารย์ และครูฝึก จัดทำโครงการ รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ</p> <p>๑.๑ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓</p> <p>๑.๒ โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๖</p> <p>๑.๓ โครงการจิตสำนึกการใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา ข้าราชการประชาชนทั่วไป และบุคลากรในองค์กรหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัย ใส่ใจชุมชน ศฝร.ศชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>๑.๕ โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัยใส่ใจชุมชน ศฝร.ศชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ภาคสนาม)</p> <p>๑.๖ โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๗ โครงการจิตสำนึกการใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๑.๓ อนุมัติโครงการให้ความรู้และเสริมสร้างวินัยจราจรฯ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๑.๔ อนุมัติโครงการจิตสำนึกการใช้ถนนฯ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๑.๕ อนุมัติโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยฯ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๑.๖ อนุมัติโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย</p> <p>เอกสารหมายเลข ๑.๗ อนุมัติโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย (ภาคสนาม)</p> <p>เอกสารหมายเลข ๑.๘ อนุมัติโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดฯ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๑.๙ อนุมัติโครงการจิตสำนึกการใช้ถนนฯ</p>
--	--	--

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๒	<p>๒.มีการดำเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>ศฝร.ภ.๙ มีการมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรของหน่วยดำเนินการตามโครงการที่วางแผนในการบริการแก่ชุมชน ดังนี้</p> <p>๒.๑ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน ๔๘ คน</p> <p>๒.๒ โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๖ วัน สุกรีที่ ๔ ส.ค.๖๐ จำนวน ๖๓ คน</p> <p>๒.๓ โครงการจิตสำนึกการใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา ข้าราชการประชาชนทั่วไป และบุคลากรในองค์กรหน่วยงาน วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๑ ต.ค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๒.๑ เอกสารโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ฯ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๒ เอกสารโครงการให้ความรู้และเสริมสร้างวินัยจราจรฯ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๓ เอกสารโครงการจิตสำนึกการใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยฯ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๔ เอกสารโครงการสร้างเสริมระเบียบวินัย ฯ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๕ เอกสารโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยใส่</p>

<p>๒.๔ โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัย ใส่ใจชุมชน ศฝร.ศชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ - ๒๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ คน</p> <p>๒.๕ โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัยใส่ใจชุมชน ศฝร.ศชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กิจกรรมอบรมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑) ณ ศฝร.ศชต. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน</p> <p>๒.๖ โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ รร.ไทยรัฐวิทยา ๒๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๗ คน</p> <p>๒.๗ โครงการจิตสำนึกการใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน</p>	<p>ใจชุมชนฯ (ภาคสนาม)</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๖ เอกสารโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดฯ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๗ เอกสารโครงการจิตสำนึกการใช้ถนนฯ</p>
---	---

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๓	<p>๓.มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>อาจารย์ ครูฝึกที่รับผิดชอบโครงการตามข้อ ๑ , ๒ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบการปฏิบัติและปัญหาข้อขัดข้องแนวทางแก้ไข จำนวน ๗ โครงการ</p>	<p><u>เอกสารหมายเลข ๓.๑ - ๓.๗</u></p> <p>รายงานสรุปผลการปฏิบัติและรายงานปัญหาข้อขัดข้องจำนวน ๗ โครงการ</p>
๔	<p>๔.มีการนำผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการตามโครงการ</p> <p>มีการดำเนินการนำปัญหาข้อขัดข้อง มาจัดทำร่างแผนและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๔.๑ (ร่าง) แผนการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา</p> <p>เอกสารหมายเลข ๔.๒ (ร่าง) โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา</p>
๕	<p>๕. มีการนำผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ</p> <p>สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพฯ</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๕.๑ รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>

รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	
--------------------------	--

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ กระบวนการ	ผลการ ดำเนินการ ผลลัพธ์	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
๕	๕	๕	๕	บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

ศพร.ภ.๙ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และครูฝึก ได้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ควรขยายพื้นที่ ในการดำเนินการให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วย